

Số: /QĐ-SVHTTDL

Gia Lai, ngày tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19";

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Văn hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng VH TT, Trung tâm VH TT TT các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp)
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện)
- Lưu: VT, QLVH.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Nhung

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"
trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 333/QĐ-SVHTTDL ngày 05/11/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT	Nội dung	Cấp độ			
		Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với màu xanh	Cấp 2: Nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng	Cấp 3: Nguy cơ cao, tương ứng với màu cam	Cấp 4: Nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ
I. LĨNH VỰC VĂN HÓA					
1	Hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ	a. Hoạt động trong nhà			
		- Được hoạt động không hạn chế số người.	- Hoạt động hạn chế/có điều kiện	Không tổ chức/ hạn chế có điều kiện	Dừng hoạt

<p>chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng, hội nghị, hội thảo...</p>	<p>- Yêu cầu: Cần tuân thủ quy định về 5K của Bộ Y tế. Tại khu vực tổ chức: Bố trí đo thân nhiệt; dung dịch sát khuẩn tay, tạo mã QR địa điểm tổ chức để thực hiện việc quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định.</p>	<p>Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số lượng người tham dự không quá 100 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 30 người.</p> <p>- Yêu cầu: Kiểm soát và quản lý người vào, người tham gia cần tuân thủ quy định về 5K của Bộ Y tế.</p> <p>Tại khu vực tổ chức: Bố trí đo thân nhiệt; dung dịch sát khuẩn tay, tạo mã QR địa điểm tổ chức để thực hiện việc quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định. Bố trí phòng cách ly tạm thời cho người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc người được phát hiện là F0, F1, F2 khi đang tham dự; khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.</p>	<p>Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 50 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số lượng người tham dự không quá 20 người.</p> <p>- Yêu cầu: Kiểm soát và quản lý người vào, người tham gia cần tuân thủ quy định về 5K của Bộ Y tế.</p> <p>Tại khu vực tổ chức: Bố trí đo thân nhiệt; dung dịch sát khuẩn tay, tạo mã QR địa điểm tổ chức để thực hiện việc quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định. Bố trí phòng cách ly tạm thời cho người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc người được phát hiện là F0, F1, F2 khi đang</p>	<p>động</p>
--	--	---	---	-------------

				tham dự; khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.	
	b. Hoạt động ngoài trời				
	<p>- Hoạt động bình thường</p> <p>- Yêu cầu: Cần tuân thủ quy định về 5K của Bộ Y tế. Tại khu vực tổ chức: Bố trí đo thân nhiệt; dung dịch sát khuẩn tay, tạo mã QR địa điểm tổ chức để thực hiện việc quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định.</p>	<p>- Hoạt động hạn chế/có điều kiện</p> <p>Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số lượng người tham dự không quá 150 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 45 người.</p> <p>- Yêu cầu: Kiểm soát và quản lý người vào, người tham gia cần tuân thủ quy định về 5K của Bộ Y tế.</p> <p>Tại khu vực tổ chức: Bố trí đo thân nhiệt; dung dịch sát khuẩn tay, tạo mã QR địa điểm tổ chức để thực hiện việc quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định. Bố trí phòng cách ly tạm</p>	<p>Không tổ chức/ hạn chế có điều kiện</p> <p>Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 70 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số lượng người tham dự không quá 30 người.</p> <p>- Yêu cầu: Kiểm soát và quản lý người vào, người tham gia cần tuân thủ quy định về 5K của Bộ Y tế.</p> <p>Tại khu vực tổ chức: Bố trí đo thân nhiệt; dung dịch sát khuẩn tay, tạo mã QR địa điểm tổ chức để thực hiện việc quản lý người</p>	Dừng hoạt động	

			thời cho người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc người được phát hiện là F0, F1, F2 khi đang tham dự; khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.	ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định. Bố trí phòng cách ly tạm thời cho người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc người được phát hiện là F0, F1, F2 khi đang tham dự; khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.	
2	Hoạt động lễ hội	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động bình thường - Yêu cầu: Cần tuân thủ quy định về 5K của Bộ Y tế. Tại khu vực tổ chức: Bố trí đo thân nhiệt; dung dịch sát khuẩn tay, tạo mã QR địa điểm tổ chức để thực hiện việc quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động hạn chế/ có điều kiện - Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội; giảm tổ chức các hoạt động hội đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh căn cứ theo tình hình diễn biến dịch. - Giảm 50% số lượng đại biểu, khách mời theo Kế hoạch được phê duyệt. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa thực của 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động hạn chế/ có điều kiện - Chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội. - Không mời khách tham dự phần nghi lễ. - Yêu cầu: Ban Tổ chức (BTC) phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCĐ Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND – BCĐ tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch 	Dừng tổ chức

			<p>tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.</p> <p>- Yêu cầu: BTC phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND – BCĐ tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>- Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đối với người ngoài tỉnh đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và nếu đến từ khu vực cấp 3 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ.</p>	<p>Covid-19.</p> <p>- Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đối với người ngoài tỉnh đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và nếu đến từ khu vực cấp 3 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ.</p>	
3.	Các cơ sở, địa điểm chiếu phim, tổ chức hoạt động văn	<p>- Hoạt động bình thường</p> <p>Đảm bảo tuân thủ 5k theo quy định của Bộ Y tế và kiểm soát người tham dự</p>	<p>- Hoạt động không quá 50% công suất.</p> <p>- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.</p> <p>- Có bảng nội quy hướng dẫn thực</p>	<p>- Hoạt động không quá 30% công suất.</p> <p>- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.</p>	Dừng hoạt động

	<p>hóa, nghệ thuật</p>	<p>như quy định tại mục 1,2 nêu trên.</p>	<p>hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, BTC phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCD Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND – BCD tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. - Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đối với người ngoài tỉnh đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và nếu đến từ khu vực cấp 3 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ. <p>Các hoạt động văn hóa nghệ thuật tổ chức ngoài trời dừng hoạt động</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, BTC phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCD Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND – BCD tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. - Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đối với người ngoài tỉnh đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và nếu đến từ khu vực cấp 3 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ. <p>Các hoạt động văn hóa nghệ thuật tổ chức ngoài trời dừng hoạt động</p>	
--	-------------------------------	---	--	---	--

4.	<p>Các cơ sở dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao: Cơ sở karaoke, câu lạc bộ hát cho nhau nghe, các tụ điểm nhạc sống, quán bar, vũ trường</p>	<p>- Hoạt động không quá 50% công suất. - Yêu cầu: Đối với người cung cấp dịch vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ; các cơ sở tổ chức hoạt động phải đảm bảo các quy định về an toàn trong phòng dịch, có mã QR cho khách truy cập, khai báo. Khách hàng sử dụng các dịch vụ này phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuân thủ quy định 5K và bắt buộc quét mã QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ.</p>	Dừng hoạt động	Dừng hoạt động	Dừng hoạt động

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC – THỂ THAO					
1	Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao	<p>Hoạt động bình thường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCĐ Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND, BCĐ tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuân thủ quy định 5K và bắt buộc quét mã QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ. Bố trí nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay 	<p>Hoạt động hạn chế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCĐ Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND - BCĐ tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuân thủ quy định 5K và bắt buộc quét mã QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ. Bố trí nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay có xà phòng, người đo thân nhiệt cho khách đến sử dụng dịch vụ. - Số lượng người tham gia dưới 50% tổng số sức chứa của địa điểm. - Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 	<p>Hoạt động hạn chế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCĐ Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND - BCĐ tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuân thủ quy định 5K và bắt buộc quét mã QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ. Bố trí nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay có xà phòng, người đo thân nhiệt cho khách đến sử dụng dịch vụ. - Số lượng người tham gia dưới 30% tổng số sức chứa của địa điểm. 	Dừng hoạt động

		<p>có xà phòng, người đo thân nhiệt cho khách đến sử dụng dịch vụ.</p> <p>- Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã chữa khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan chức năng. Khách đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ.</p>	<p>Covid-19. Khách đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ.</p>	<p>- Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Khách đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ.</p>	
2	Kinh doanh hoạt động thể dục thể thao	<p>Hoạt động bình thường</p> <p>- Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCĐ Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND, BCĐ tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-</p>	<p>Hoạt động hạn chế</p> <p>- Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCĐ Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND - BCĐ tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19</p>	<p>Hoạt động hạn chế</p> <p>- Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCĐ Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND - BCĐ tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch</p>	Dừng hoạt động

		<p>19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuân thủ quy định 5K và bắt buộc quét mã QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ. Bố trí nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay có xà phòng, người đo thân nhiệt cho khách đến sử dụng dịch vụ. - Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan chức năng. Khách đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuân thủ quy định 5K và bắt buộc quét mã QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ. Bố trí nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay có xà phòng, người đo thân nhiệt cho khách đến sử dụng dịch vụ. - Số lượng người tham gia dưới 50% tổng số sức chứa của địa điểm. - Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Khách đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ. 	<p>Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuân thủ quy định 5K và bắt buộc quét mã QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ. Bố trí nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay có xà phòng, người đo thân nhiệt cho khách đến sử dụng dịch vụ. - Số lượng người tham gia dưới 30% tổng số sức chứa của địa điểm. - Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Khách đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ. 	
--	--	--	---	---	--

		tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ.			
3	Tổ chức các giải thi đấu thể thao	<p>1. Quy định bắt buộc đối với các địa điểm (sân) tổ chức giải đấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ, BCD Quốc gia và các quy định về công tác phòng chống dịch của địa phương; - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, vật tư y tế, nhân lực, phương tiện (<i>có xe cấp cứu thường trực</i>) đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; - Xây dựng các phương án, kịch bản về phòng chống dịch như: dự báo, phát hiện, khử khuẩn, xét nghiệm, cách ly, truy vết và xử lý tình huống khi có ca dương tính xuất hiện theo đúng quy định. Kịch bản chuyên môn: Khai bế mạc, trao thưởng, di chuyển, tập luyện và thi đấu (thông báo cho các đơn vị phối hợp để tổ 	<p>1. Quy định bắt buộc đối với các địa điểm (sân) tổ chức giải đấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ, BCD Quốc gia và các quy định về công tác phòng chống dịch của địa phương; - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, vật tư y tế, nhân lực, phương tiện (<i>có xe cấp cứu thường trực</i>) đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; - Xây dựng các phương án, kịch bản về phòng chống dịch như: dự báo, phát hiện, khử khuẩn, xét nghiệm, cách ly, truy vết và xử lý tình huống khi có ca dương tính xuất hiện theo đúng quy định. Kịch bản chuyên môn: Khai bế mạc, trao thưởng, di chuyển, tập 	1. Quy định bắt buộc đối với các địa điểm (sân) tổ chức giải đấu	Dừng hoạt động

		<p>nghiệm, cách ly, truy vết và xử lý tình huống khi có ca dương tính xuất hiện theo đúng quy định. Kịch bản chuyên môn: Khai mạc, bế mạc, trao thưởng, di chuyển, tập luyện và thi đấu (thông báo cho các đơn vị phối hợp để tổ chức thực hiện) nhằm hạn chế tiếp xúc trong quá trình di chuyển;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm soát, giám sát chặt chẽ về y tế đối với các đối tượng tham dự và các địa điểm liên quan đến công tác tổ chức giải như: Khách sạn, địa điểm tập luyện, thi đấu và các khu vực có liên quan; - Niêm yết đầy đủ bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch Covid-19 	<p>chức thực hiện) nhằm hạn chế tiếp xúc trong quá trình di chuyển;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm soát, giám sát chặt chẽ về y tế đối với các đối tượng tham dự và các địa điểm liên quan đến công tác tổ chức giải như: khách sạn, địa điểm tập luyện, thi đấu và các khu vực có liên quan; - Niêm yết đầy đủ bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại các cổng ra vào; - Toàn bộ khu vực khán đài và phòng chức năng phải được dọn dẹp vệ sinh, khử trùng (nếu cần) trước 01 ngày diễn ra giải đấu; - Các cửa ra vào, phòng chức năng và khu vệ sinh ... phải trang bị nước rửa tay diệt khuẩn; - Tổ chức tập huấn cho nhân viên về các biện pháp liên quan phòng chống dịch Covid-19 (nếu cần); - Bố trí nhân viên y tế tại các cổng/cửa; tuân thủ nghiêm quy định 	<p>luyện và thi đấu (thông báo cho các đơn vị phối hợp để tổ chức thực hiện) nhằm hạn chế tiếp xúc trong quá trình di chuyển;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm soát, giám sát chặt chẽ về y tế đối với các đối tượng tham dự và các địa điểm liên quan đến công tác tổ chức giải như: khách sạn, địa điểm tập luyện, thi đấu và các khu vực có liên quan; - Niêm yết đầy đủ bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại các cổng ra vào; - Toàn bộ khu vực khán đài và phòng chức năng phải được dọn dẹp vệ sinh, khử trùng (nếu cần) trước 01 ngày diễn ra giải đấu; - Các cửa ra vào, phòng chức năng và khu vệ sinh ... phải trang bị nước rửa tay diệt khuẩn; - Tổ chức tập huấn cho nhân viên về các biện pháp liên quan phòng chống dịch Covid-19 (nếu cần); 	
--	--	--	--	--	--

		<p>tại các cổng ra vào;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ khu vực khán đài và phòng chức năng phải được dọn dẹp vệ sinh, khử trùng (nếu cần) trước 01 ngày diễn ra giải đấu; - Các cửa ra vào, phòng chức năng và khu vệ sinh ... phải trang bị nước rửa tay diệt khuẩn; - Tổ chức tập huấn cho nhân viên về các biện pháp liên quan phòng chống dịch Covid-19 (nếu cần); - Bố trí nhân viên y tế tại các cổng/cửa; tuân thủ nghiêm quy định kiểm tra đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với tất cả các thành viên vào địa điểm (sân) tham gia làm nhiệm vụ và khán giả (nếu có). Những người có 	<p>kiểm tra đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với tất cả các thành viên vào địa điểm (sân) tham gia làm nhiệm vụ và khán giả (nếu có). Những người có thân nhiệt trên 37,5 độ C không được vào sân;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng nội dung, hướng dẫn của Bộ Y tế; - Phối hợp với các cơ sở Y tế, công an và các đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn cho các đơn vị, đối tượng tham dự giải thực hiện tốt các quy định tổ chức trong điều kiện bình thường mới; - Đảm bảo kinh phí chi cho công tác y tế, phòng chống dịch tại địa phương theo quy định. <p>2. Quy định đối với các thành viên tham gia giải đấu</p> <p>2.1. Đối với thành viên BTC giải đấu và các lực lượng làm nhiệm vụ (trọng tài, giám sát, công an, y tế,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bố trí nhân viên y tế tại các cổng/cửa; tuân thủ nghiêm quy định kiểm tra đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với tất cả các thành viên vào địa điểm (sân) tham gia làm nhiệm vụ và khán giả (nếu có). Những người có thân nhiệt trên 37,5 độ C không được vào sân; - Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng nội dung, hướng dẫn của Bộ Y tế; - Phối hợp với các cơ sở y tế, công an và các đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn cho các đơn vị, đối tượng tham dự giải thực hiện tốt các quy định tổ chức trong điều kiện bình thường mới; - Đảm bảo kinh phí chi cho công tác y tế, phòng chống dịch tại địa phương theo quy định. <p>2. Quy định đối với các thành viên</p>	
--	--	---	---	---	--

		<p>thân nhiệt trên 37,5 độ C không được vào sân;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng nội dung, hướng dẫn của Bộ Y tế; - Phối hợp với các cơ sở y tế, công an và các đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn cho các đơn vị, đối tượng tham dự giải thực hiện tốt các quy định tổ chức trong điều kiện bình thường mới; - Đảm bảo kinh phí chi cho công tác y tế, phòng chống dịch tại địa phương theo quy định. <p>2. Quy định đối với các thành viên tham gia giải đấu</p> <p>2.1. Đối với thành viên BTC giải đấu và các lực</p>	<p>phục vụ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. - Phân công một thành viên BTC giải đấu phụ trách các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. <p>2.2. Đối với vận động viên, ban huấn luyện, đại biểu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đối với người ngoài tỉnh đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và nếu đến từ khu vực cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ khi đến địa phương tổ chức giải; - Không được ăn mừng kết quả trận đấu (bàn thắng) quá mức, hạn chế việc tương tác và tiếp xúc với nhau; cấm đối trang phục cho nhau, không dùng chung đồ cá nhân; không thực 	<p>tham gia giải đấu</p> <p>2.1. Đối với thành viên BTC giải đấu và các lực lượng làm nhiệm vụ (trọng tài, giám sát, công an, y tế, phục vụ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. - Phân công một thành viên BTC giải đấu phụ trách các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. <p>2.2. Đối với vận động viên, ban huấn luyện, đại biểu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đối với người ngoài tỉnh đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và nếu đến từ khu vực cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ khi đến địa phương tổ chức giải; 	
--	--	---	---	--	--

		<p>lượng làm nhiệm vụ (trọng tài, giám sát, công an, y tế, phục vụ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. - Phân công một thành viên BTC giải đấu phụ trách các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. <p>2.2. Đối với vận động viên, ban huấn luyện, đại biểu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đối với người ngoài tỉnh đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và nếu đến từ khu vực cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS- 	<p>hiện bắt tay đối với nghi thức trước và sau trận đấu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu có biểu hiện ho, sốt thông báo ngay cho BTC trận đấu, cơ sở y tế tại địa phương tổ chức trận đấu. <p>2.3. Địa phương cử người tham dự</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ nguyên tắc về phòng chống dịch theo quy định; - Phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tham dự về chuyên môn, ăn, ở, di chuyển, phòng chống dịch...theo quy định của BTC giải; - Đảm bảo chi kinh phí cho các nhiệm vụ của đơn vị mình. <p>2.4. Quy định chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nguyên tắc 5K và khai báo y tế đầy đủ; - Tất cả thành viên tham gia giải đấu bắt buộc phải đeo khẩu trang ngoại trừ vận động viên và trọng tài đang khởi động và thi đấu trên sân; các thành viên trong khu vực kỹ thuật phải đeo khẩu trang trong suốt trận 	<ul style="list-style-type: none"> - Không được ăn mừng kết quả trận đấu (bàn thắng) quá mức, hạn chế việc tương tác và tiếp xúc với nhau; cấm đổi trang phục cho nhau, không dùng chung đồ cá nhân; không thực hiện bắt tay đối với nghi thức trước và sau trận đấu; - Nếu có biểu hiện ho, sốt thông báo ngay cho BTC trận đấu, cơ sở y tế tại địa phương tổ chức trận đấu. <p>2.3. Địa phương cử người tham dự</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ nguyên tắc về phòng chống dịch theo quy định; - Phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tham dự về chuyên môn, ăn, ở, di chuyển, phòng chống dịch...theo quy định của BTC giải; - Đảm bảo chi kinh phí cho các nhiệm vụ của đơn vị mình. <p>2.4. Quy định chung</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ khi đến địa phương tổ chức giải;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không được ăn mừng kết quả trận đấu (bàn thắng) quá mức, hạn chế việc tương tác và tiếp xúc với nhau; cấm đổi trang phục cho nhau, không dùng chung đồ cá nhân; Không thực hiện bắt tay đối với nghi thức trước và sau trận đấu; - Nếu có biểu hiện ho, sốt thông báo ngay cho BTC trận đấu, cơ sở Y tế tại địa phương tổ chức trận đấu. <p>2.3. Địa phương cử người tham dự</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ nguyên tắc về phòng chống dịch theo quy định; - Phối hợp xây dựng kế 	<p>đấu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi tới địa điểm thi đấu, phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu của BTC trận đấu về việc phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên kiểm tra thân nhiệt cho các thành viên, đặc biệt trước khi di chuyển đến địa điểm tập luyện và thi đấu; - Sau các trận đấu, khuyến khích các thành viên nhanh chóng rời địa điểm (sân) và không tiếp xúc gần với các thành viên khác. - Các quy định về chuyên môn theo Điều lệ thi đấu đã được ban hành và được điều chỉnh phù hợp với thực tế tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch. <p>3. Các kịch bản tổ chức giải đấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần tham gia như giải đấu bình thường. - Quy định: + BTC giải không tổ chức tặng hoa, bắt tay vận động viên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nguyên tắc 5K và khai báo y tế đầy đủ; - Tất cả thành viên tham gia giải đấu bắt buộc phải đeo khẩu trang ngoại trừ vận động viên và trọng tài đang khởi động và thi đấu trên sân; các thành viên trong khu vực kỹ thuật phải đeo khẩu trang trong suốt trận đấu; - Khi tới địa điểm thi đấu, phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu của BTC trận đấu về việc phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên kiểm tra thân nhiệt cho các thành viên, đặc biệt trước khi di chuyển đến địa điểm tập luyện và thi đấu; - Sau các trận đấu, khuyến khích các thành viên nhanh chóng rời địa điểm (sân) và không tiếp xúc gần với các thành viên khác. - Các quy định về chuyên môn theo Điều lệ thi đấu đã được ban 	
--	--	--	--	---	--

		<p>hoạch, phương án tham dự về chuyên môn, ăn, ở, di chuyển, phòng chống dịch...theo quy định của BTC giải;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo chi kinh phí cho các nhiệm vụ của đơn vị mình. <p>2.4. Quy định chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nguyên tắc 5K và khai báo y tế đầy đủ; - Tất cả thành viên tham gia giải đấu bắt buộc phải đeo khẩu trang ngoại trừ vận động viên và trọng tài đang khởi động và thi đấu trên sân; các thành viên trong khu vực kỹ thuật phải đeo khẩu trang trong suốt trận đấu; - Khi tới địa điểm thi đấu, phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu của BTC trận đấu 	<ul style="list-style-type: none"> + Đối với giải đấu có tổ chức Lễ Khai mạc/Lễ trao giải, BTC Giải phải có kế hoạch riêng. - Số lượng khán giả dự khán ở những giải đấu này dưới 50% tổng số sức chứa của địa điểm (sân) thi đấu. Khán giả vào địa điểm (sân) được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 5k theo quy định. Khán giả đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ. 	<p>hành và được điều chỉnh phù hợp với thực tế tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch.</p> <p>3. Các kịch bản tổ chức giải đấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần tham gia: <ul style="list-style-type: none"> + Vận động viên và Ban huấn luyện; + Tổ trọng tài, giám sát; + BTC giải và nhân viên phục vụ; + Nhân viên an ninh, y tế; + Phóng viên ảnh và viết; <p>Danh sách phải được xác nhận của BTC giải.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy định: <ul style="list-style-type: none"> + BTC giải không tổ chức tặng hoa, bắt tay vận động viên. + Đối với giải đấu có tổ chức Lễ Khai mạc/Lễ trao giải, BTC Giải phải có kế hoạch riêng. + Số lượng khán giả dự khán ở những giải đấu này dưới 30% tổng số sức chứa của địa điểm (sân) thi 	
--	--	---	---	---	--

		<p>về việc phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên kiểm tra thân nhiệt cho các thành viên, đặc biệt trước khi di chuyển đến địa điểm tập luyện và thi đấu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau các trận đấu, khuyến khích các thành viên nhanh chóng rời địa điểm (sân) và không tiếp xúc gần với các thành viên khác. - Các quy định về chuyên môn theo Điều lệ thi đấu đã được ban hành và được điều chỉnh phù hợp với thực tế tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch. <p>3. Kịch bản tổ chức giải đấu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần tham gia như giải đấu bình thường. - Số lượng khán giả dự khán ở những giải đấu này dưới 70% tổng số sức 		<p>đấu. Khán giả vào địa điểm (sân) được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 5k theo quy định. Khán giả đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ.</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>chứa của địa điểm (sân) thi đấu. Khách vào địa điểm (sân) được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 5k theo quy định. Khách đến từ khu vực ở cấp 3,4 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực còn trong 72 giờ.</p> <p>- BTC giải cần nắm bắt tình hình địa phương để xây dựng phương án tổ chức có số lượng khách phù hợp, đảm bảo thực hiện các quy định biện pháp liên quan phòng chống dịch Covid-19.</p>			
III. HOẠT ĐỘNG DU LỊCH					
	<p>Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham</p>	<p>- Hoạt động bình thường</p> <p>- Yêu cầu: Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng,</p>	<p>- Hoạt động không quá 70% công suất.</p> <p>- Yêu cầu: Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo</p>	<p>- Hoạt động không quá 50% công suất.</p> <p>- Yêu cầu: Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo</p>	<p>Dừng tổ chức</p>

	<p>quan du lịch</p>	<p>chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của BCD Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>Người phục vụ phải được tiêm đầy đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Khách đến từ khu vực ở cấp độ 3 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ.</p> <p>Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của</p>	<p>hướng dẫn hiện hành của BCD Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>Người phục vụ phải được tiêm đầy đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Khách đến từ khu vực ở cấp 3 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ.</p> <p>Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.</p> <p>Bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch</p>	<p>hướng dẫn hiện hành của BCD Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và của UBND tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>Người phục vụ phải được tiêm đầy đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Khách đến từ khu vực ở cấp 3 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ.</p> <p>Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.</p> <p>Bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình</p>	
--	---------------------	---	--	--	--

		<p>ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.</p> <p>Bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.</p>	<p>Covid-19.</p>	<p>huống đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.</p> <p>Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời và quy trình xử lý các tình huống: Cơ sở lưu trú, điểm tham quan có bố trí ít nhất 01 phòng cách ly và 01 phòng chờ theo quy định của ngành y tế và có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Phòng cách ly phải đảm bảo có tiện nghi lưu trú tối thiểu và được trang bị thêm một số vật dụng phòng chống dịch như: Khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, máy đo nồng độ oxy (SPO2), một số loại thuốc y tế cơ bản, thùng rác có nắp đậy, túi đựng chất thải nguy hại màu vàng và vị trí phòng thuận tiện cho việc di chuyển đi cấp cứu.</p> <p>Có phân công nhân sự làm đầu</p>	
--	--	---	------------------	--	--

				<p>mới thông tin hỗ trợ khách. Có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>Xây dựng phương án xử lý tình huống khi có trường hợp nghi mắc nhiễm Covid-19 xảy ra tại cơ sở lưu trú, khu, điểm tham quan du lịch.</p>	
--	--	--	--	--	--